
-ส าเนา- 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1/2564 
วันพฤหัสบดี  ที่  25  เดือนกุมภาพันธ์  2564   เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมโชติพิบูลย์   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลามา หมายเหตุ 

1 นายประสิทธิ์     อึงสะกาว ประธานสภาฯ ประสิทธิ์     อึงสกาว 08.55 น.  
2 นายจ าปี      จนัทะส ี รองประธานสภาฯ จ าปี     จนัทะส ี 09.00 น.  
3 นายบุญตา       บุญพา ส.อบต.หมู่ที่  1 บุญตา   บุญพา 08.45 น.  
4 -ต าแหน่งว่าง- ส.อบต.หมู่ที่  1 - -  
5 นางมณีรัตน์  บุญภา     ส.อบต.หมู่ที่  2 มณีรัตน์  บุญภา     09.15 น.  
6 นายแสงจันทร์  บุญภา ส.อบต.หมู่ที่  2 แสงจันทร์  บุญภา 09.00 น.  
7 นายสมยั     มาเข้า ส.อบต.หมู่ที่  3 สมัย     มาเข้า 09.00 น.  
8 -ต าแหน่งว่าง- ส.อบต.หมู่ที่  3 - -  
9 นางมะลิจนัทร์  บัวบาน   ส.อบต.หมู่ที่  4 มะลิจันทร์  บัวบาน   09.00 น.  
10 -ต าแหน่งว่าง- ส.อบต.หมู่ที่  4 -   
11 นายสุรนิทร์     โพธิ์วิหาร ส.อบต.หมู่ที่  5 สุรินทร์     โพธิ์วิหาร 09.00 น.  
12 นายค าบ่อ        บัวผัน ส.อบต.หมู่ที่  5 ค าบ่อ     บัวผนั 09.00 น.  
13 นายสุกรรณ      บัวผัน ส.อบต.หมู่ที่  6 สุกรรณ    บัวผัน 09.00 น.  
14 -ต าแหน่งว่าง- ส.อบต.หมู่ที่  6 - -  
15 นายบัว        โสภาพร ส.อบต.หมู่ที่  7 บัว        โสภาพร 09.00 น.  
16 นายบุญคุ้ม    วัลละ ส.อบต.หมู่ที่  8 บุญคุ้ม    วัลละ 09.00 น.  
17 นายทองสี     สินทร ส.อบต.หมู่ที่  8 ทองสี     สินทร 09.00 น.  
18 นายสวงสรรติ  นนัทะสอน ส.อบต.หมู่ที่  9 สวงสรรติ  นนัทะสอน 09.00 น.  
19 นายส าเรียง    รักญาต ิ ส.อบต.หมู่ที่  10 ส าเรียง    รักญาต ิ 09.30 น.  
20 -ต าแหน่งว่าง- ส.อบต.หมู่ที่  10 - -  
21 นายสุรพล  สุดสี   ส.อบต.หมู่ที่  11 สุรพล  สุดส ี 09.00 น.  
22 นายพลูศักดิ์  ศรีวิชา   ส.อบต.หมู่ที่ 12 พูลศักดิ์  ศรีวิชา   09.00 น.  
23 นายสว่าง  บัวโต        ส.อบต.หมู่ที่  12 สว่าง  บัวโต        09.00 น.  
24 นายธนพล  ซ่วมเชยีง   ส.อบต.หมู่ที่  13 - 09.00 น. ลา 
25 นายบุญเมือง    สินทร  ส.อบต.หมู่ที่  13 บุญเมือง   สินทร 09.00 น.  
26 นางสุวรรณ  สมบูรณ์   ส.อบต.หมู่ที่  14 - - ลา 
27 -ต าแหน่งว่าง- ส.อบต.หมู่ที่  14 - -  
28 นายสวาท      เชีย่วชาญ ส.อบต.หมู่ที่  15 สวาท    เชี่ยวชาญ 09.00 น.  
29 นายศิวกร  เข็มพรหยิบ ส.อบต.หมู่ที่  15 ศิวกร  เข็มพรหยิบ 09.00 น.  
30 นายวลัลภ  จ าปาศักดิ ์ เลขานุการสภา วัลลภ  จ าปาศักดิ ์ 09.00 น.  
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ผู้เข้าร่วมการประชุม  
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลามา หมาย

เหตุ 
1 นายบุดดี วงศ์อ่อน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บุดดี วงศ์อ่อน 09.00 น.  
2 นายเทพ  บุญอภัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 เทพ  บุญอภัย 09.00 น.  
3 นายหนูกี  หลักชัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 หนูกี  หลักชัย 09.00 น.  
4 นายส าเนียง  ดวงดารา สารวัตรก านัน ส าเนียง  ดวงดารา 09.00 น.  
5 นางสิรินญา ไทยเอ่ียม ผอ.โรงเรียนบ้านโพธิ์ สิรินญา ไทยเอ่ียม 09.00 น.  
6 นายศุภชัย เบ้าทองจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ศุภชัย เบ้าทองจันทร์ 09.00 น.  
7 นายสมบุญ บุญขาว รองปลัดอบต.บ้านแดง สมบุญ บุญขาว 09.00 น.  
8 นายสุริยา ราชมนตรี ผอ.กองการศึกษา สุริยา ราชมนตรี 09.00 น.  
9 ร.ต.อ.สุรศักดิ์ เอกราช รอง สวป.สภ.พิบูลย์รักษ์ ร.ต.อ.สุรศักดิ์ เอกราช 09.00 น.  
10 นายประเสริฐ บุญไชย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 ประเสริฐ บุญไชย   
11 นางกาญจนา  แล่ล้อม ผอ.กองคลัง กาญจนา  แล่ล้อม   
12 นายชัยสิทธิ์ อ าเคน ผอ.กองช่าง ชัยสิทธิ์ อ าเคน   
13 นางวิภาวรรณ อินธิเสน เลขานุการนายก อบต. วิภาวรรณ อินธิเสน   
14 นางจิตรเลขา  คนฉลาด นายก อบต.บ้านแดง จิตรเลขา  คนฉลาด   
15 นายสกล  บุญพา รองนายก อบต.บ้านแดง สกล  บุญพา   
16 นายทองหล่อ  ศรีชัยมูล รองนายก อบต.บ้านแดง ทองหล่อ  ศรีชัยมูล   
17 นางผกามาส  แสงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ ผกามาส  แสงจันทร์   
18 นายจักรกฤษ  ทวีโชติ หัวหน้าส านักปลัด จักรกฤษ  ทวีโชติ   
19 นายเชาว์วัฒน์  เมฆวรรณ ผช.นักวิเคราะห์นโยบาย เชาว์วัฒน์  เมฆวรรณ   
 

หัวข้อการประชุม 
เริ่มการประชุมเวลา  09.30  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจนับองค์ประชุมเม่ือครบแล้วได้เรียนเชิญ  
นายประสิทธิ์   อึงสะกาว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
กล่าวเปิดการประชุม  เพื่อด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมและได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าท้องที่ ได้ชี้แจงข้อราชการกับสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 
นางสิรินญา ไทยเอี่ยม ผอ.โรงเรียนบ้านโพธิ์  โรงเรียนบ้านโพธิ์ มีนักเรียน 52 คน ได้รับงบประมาณ

สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง ในการด าเนินโครงการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศสู่อาเซียน ทางโรงเรียนได้ด าเนินการและ
รายงานผลการด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง 

ร.ต.อ.สุรศักดิ์ เอกราช รอง สวป.พิบูลย์รักษ์  ย้ายมาท างานที่พิบูลย์รักษ์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  
หากท่านใดมีเรื่องแนะน าก็ยินดี 
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นายบุดดี  วงศ์อ่อน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11  ฝากโครงการที่ได้เสนอในวันประชาคมระดับต าบล เป็นห่วง
ประชาชน ในห้วงไวรัสโคโรนาระบาด  อยากให้อบต.ช่วยเหลือประชาชนด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า โดยเฉพาะน้ าเพ่ือการเกษตรแบบระบบท่อ หมู่ที่ 11  13  
9  และ หมู่ที่ 14   

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการที่น าข้อมูลข่าวสารต่างๆมาแจ้งให้กับ
สภาฯ ได้รับทราบ ในโอกาสหน้าหวังว่าคงจะได้รับเกียรติจากท่านด้วยดีอีกเช่นเคย 

 

ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
   -   ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ ตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ 1/2564 

เมื่อวันที่ 29 มกราคม  2564  ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯ พิจารณา มีข้อแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือไม ่

นายค าบ่อ  บัวผัน ส.อบต.หมู่ที่ 5 เพ่ิมเติมหน้าที่ 22 ถ้าจะให้ดีให้ตั้งผู้น าท้องที่เป็นกรรมการตรวจรับ 
ตรวจงานด้วยหากไม่ขัดต่อระเบียบฯ 

มตทิี่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอพิจารณา 

3.1 การพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ  ขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดให้สภาฯ 

ได้รับทราบ 
นางผกามาส  แสงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร

ส่วนต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 69/1 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 18  ประกอบกับหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 
2563  เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.
2566 - 2570) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัดตลอดจนสามารถบูรณาการ
แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนและน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและตรงกับ
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และจากการประชาคมระดับต าบล เราได้
โครงการต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาในชุมชน ทั้ง 15 หมู่บ้าน ตามขั้นตอนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดตามเอกสารที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาฯทุกท่านแล้ว 
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นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปรายหรือสอบถามสิ่งใดเพ่ิมเติมหรือไม่ 
(ไม่มี) หากไม่มีจะขอมติจากที่ประชุมว่าเห็นชอบตามรายละเอียด (ร่าง)แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

นายส าเรียง รักญาติ ส.อบต.หมู่ที่ 10  ขอยกเลิกโครงการที่ 58 หน้า 48 เพราะถนนเส้นนี้ได้เพ่ิมโครงการ
เป็นก่อสร้าง คสล. แทน 

นายจ าปี  จันทะสี รองประธานสภาฯ ไฟฟ้าและแหล่งน้ า ยังไม่ทั่วถึง ขอเพ่ิมโครงการลงในแผนให้ครบ
ทุกหมู่บ้าน 

มตทิี่ประชุม มีมติเห็นชอบ จ านวน 19 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง  
                                มีสมาชิกสภาฯ ลา จ านวน 2 คน 

3.2 การเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ  ขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดให้สภาฯ 
ได้รับทราบ 

นายจักรกฤษ  ทวีโชติ หัวหน้าส านักปลัด การโอนงบประมาณ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เนื่องจากมี
โครงการตามข้อบัญญัติต าบล งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ที่มี
หน่วยงานอื่นได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงมีความจ าเป็นต้องตั้งโครงการใหม่ 
ที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ตามรายละเอียดังนี้ 
โอนลด แผนงาน อุตสาหกรรมการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.สายทางจาก บ้านนางทองด า  ชินโคตร  ถึงบ้าน นางหนูใหม่   
กุลด าแดง หมู่ที่ 4  งบประมาณ 231,000 บาท  

 โอนเพิ่ม  แผนงาน อุตสาหกรรมการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.สายทางจากบ้านนางนฤมล ลุนไชยภา ถึงบ้านนางล าปิง ศรโสภา 
งบประมาณ 231,000 บาท 

นางมะลิจันทร์ บัวบาน ส.อบต.หมู่ที่ 4 เนื่องด้วยโครงการเดิม หน่วยงานอ่ืนมาด าเนินการเสร็จแล้ว จึงย้าย
ไปด าเนินการในเส้นทางที่ติดกันจะได้เชื่อมกันพอดี 

มตทิี่ประชุม มีมติเห็นชอบ จ านวน 19 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง มีสมาชิกสภาฯ ลา จ านวน 2 คน 
3.3 การรับรองผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการสร้างวัดป่าดงยางใหญ่ 

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ  ขอมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดให้สภาฯ ได้รับทราบ 
นายสวาท  เชี่ยวชาญ ส.อบต.หมู่ที่ 15 การรับรองผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการสร้างวัดป่าดงยางใหญ่ 

หรือวัดโคกซ้ง ที่ก าหลังสร้างพระองค์ใหญ่ ทางส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
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อุดรธานี ให้ทางสภาฯเป็นผู้รับรองว่าสถานที่ก่อสร้างวัดฯ จะไม่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และได้ท าหนังสือไปทางโรงเรียนด้วยเช่นกัน ขอให้ทุกท่านพิจารณาด้วย 

นายสมบุญ บุญขาว รองปลัด อบต.บ้านแดง ตามท่ีส านักงานพุทธศาสนา แนบตัวอย่างหนังสือรับรอง 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้รับรองฯ อบต.ไม่มีหน้าที่ไปตรวจสิ่งแวดล้อม ดิน 
พังทลาย ผลกระทบทางน้ า ผลกระทบทางอากาศ ควรให้กระทรวงทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับรอง  หากเกิดการร้องเรียนหรือมีปัญหาในภายหลัง ปัญหาเรื่อง 
ฝุ่นละออง ที่เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่ อบต.บ้านแดงก็ได้ท าหนังสือถึงส านักงาน 
สิ่งแวดล้อมเพ่ือออกมาตรวจสอบข้อเท็จจริง  ในเรื่องนี้ สภาฯกล้ารับรองหรือไม่ 
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและฝากให้ท่านได้พิจารณา 

นายวัลลภ  จ าปาศักด์ิ ปลัด อบต.บ้านแดง เพ่ือความถูกต้องตามระเบียบและอ านาจหน้าที่ ขอให้น าเรื่องนี้ 
ให้สภาฯพิจารณาในครั้งถัดไป  

นายพูนศักดิ์  ศรีวิชา ส.อบต.หมู่ที่ 12  การใช้ประโยชน์ในที่ สปก. และขอให้ออกหนังสือรับรอง จะให้ 
ทางสภาฯเห็นชอบ คิดว่าทางสภาฯไม่สามารถด าเนินการได้ เช่นในกรณีท่ีผมจะ 
บริจาคท่ีดิน ให้หมู่บ้านเพื่อขุดเจาะน้ าบาดาล ที่ดินไม่เยอะ 10 x 10 ตร.ม.  
ยังไม่สามารถด าเนินการได้  ขอให้ทางสภาฯพิจารณาด้วย 

นายค าบ่อ  บัวผัน ส.อบต.หมู่ที่ 5 ตามเอกสารขอให้รับรองฯไม่น่าจะมีปัญหาเพราะทางวัดจะใช้ 
ประกอบในการขอใช้ที่ดินต่อ สปก. แต่เรื่องให้สภาฯ รับรองผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมน่าจะเป็นไปตามท่ีนายสมบุญ  บุญขาว รองปลัด อบต.ได้เสนอไปแล้ว 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จ านวน 1 เสียง ให้เลื่อนการประชุมเรื่องนี้ไปครั้งหน้า  จ านวน 18 เสียง 
                               งดออกเสียง 2 เสียง  มีสมาชิกสภาฯ ลา จ านวน 2 คน 

3.4 การก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจ าปี 2564 และสมัยสามัญ  
สมัย ที่ 1  ของปีถัดไป 

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว   ประธานสภาฯ ขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ชี้แจ้งรายละเอียดเพื่อให้ที่  
                                ประชุมพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญต่อไป 
นายวัลลภ  จ าปาศักด์ิ เลขานุการสภาฯ  เพ่ือด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 จึงขอหารือท่ีประชุมในการพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภา
สมัยสามัญ ซึ่งการประชุมสภาท้องถิ่นในแต่ละปี สามารถก าหนดสมัยประชุมสภาฯได้
ไม่ต่ ากว่า 2 สมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัย ซึ่งในปี พ.ศ.2563 ได้ก าหนด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
มาตั้งแต่ปี 2562 เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอร่างที่ได้ก าหนดไว้เพ่ือน าเสนอให้สมาชิก
สภาฯ พิจารณาร่วมกัน ดังนี้  

                                         1.สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ก าหนดวันเริ่มประชุมตั้งแต่  
                   วันที่ 1 เมษายน 2564  ถึง วันที่ 15 เมษายน 2564  มีก าหนด 15 วัน 
  2.สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ก าหนดวันเริ่มประชุมตั้งแต่  
                   วันที่ 14 สิงหาคม 2564  ถึง วันที่ 28  สิงหาคม 2564  มีก าหนด 15 วัน 
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   3. สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 ก าหนดวันเริ่มประชุมตั้งแต่  
          วันที่ 16 ธันวาคม 2564  ถึง วันที่ 30  ธันวาคม 2564  มีก าหนด 15 วัน 
         4. สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ของปีถัดไป ก าหนดวันเริ่มประชุม     
    ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565  ถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 มีก าหนด 15 วัน  

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว   ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปรายหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีจะขอมติ 
                               จากท่ีประชุมว่าเห็นชอบ การก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญตามท่ีเสนอหรือไม่ 
มตทิี่ประชุม                 มีมติเห็นชอบ จ านวน 19 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง จากสมาชิกสภาฯ  
 ทั้งหมด 23 คน 
ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องอ่ืน ๆ  
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามในเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ 
นายบุญตา  บุญภา ส.อบต.หมู่ที่ 1 เรื่องกรรมการตรวจรับงานจ้าง เห็นด้วยกับนายค าบ่อ บัวผัน ส.อบต.

หมู่ที่ 5 ที่อยากให้มีการตั้งผู้น าหมู่บ้านในการตรวจรับงานจ้าง จะได้ช่วยในการตรวจ
งานก่อสร้าง ตามทีไ่ด้เดินดูงานก่อสร้างถนนคอนกรีต ตอนนี้ไดช้ ารุดบางจุด  ขอทราบ
ความคืบหน้าของโครงการในปีงบประมาณ 2564 ขอให้เร่งด าเนินการด้วย 

นายวัลลภ  จ าปาศักด์ิ เจ้าหน้าที่งบประมาณ ตอนนี้มีงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน เป็นโครงการที่มี 
งบประมาณ 8-9 ล้าน จ าเป็นต้องด าเนินการให้เสร็จโดยเร็ว ในส่วนอ่ืนก็เร่งให้รีบ
ด าเนินการเช่นกัน 

นางจิตเลขา  คนฉลาด นายก อบต.บ้านแดง ตอนนี้ก็ได้เร่งผู้อ านวยการกองช่าง ให้รีบด าเนินการภายในเดือน
มีนาคมต้องได้ท าสัญญา ในเรื่องของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ให้ช่วยกัน
พิจารณาว่าจุดไหนยังเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขให้เพิ่มเติมให้เรียบร้อย และถ้ามีหน่วยงาน
อ่ืนลงพ้ืนที่ด าเนินการงานก่อสร้างให้รีบแจ้งเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน 

นายจ าปี  จันทะสี รองประธานสภาฯ ในปีงบประมาณ 2564 เราสามารถด าเนินงานโครงการศึกษาดูงาน
ได้หรือไม ่

นายวัลลภ  จ าปาศักด์ิ   เลขานุการสภาฯ ในห้วงจะมีการเลือกตั้งและสถาการณ์ที่มีการแพร่เชื้อของไวรัสโคโน
นา 2019 ยังไม่สามารถด าเนินงานโครงการศึกษาดูงานได้ 

นายสวาท  เชี่ยวชาญ ส.อบต.หมู่ที่ 15 ขอให้เจ้าหน้าที่เก็บถังขยะท่ีช ารุดเข้ามาซ่อมแซม และมีชาวบ้านบอก
ว่าเจ้าหน้าที่เก็บเงินค่าขยะไปแล้วแต่ยังไม่ได้ถังขยะ และขอให้เจ้าหน้าที่ไปดูหัว
กะโหลกของเครื่องสูบน้ า ของทั้ง 2 แห่ง ไม่สามารถท างานได้ตามปกติ 

นายส าเรียง  รักญาติ ส.อบต.หมู่ที่ 10  อยากให้ตั้งคณะกรรมการตรวจงานของหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือเป็นตัวแทนในการตรวจงาน  

นายค าบ่อ บัวผัน ส.อบต.หมู่ที่ 5 ถ้ามีการตั้งกรรมการจากท้องที่ จะเป็นการท างานที่มีความปรองดอง
กัน และเวลาที่ผู้รับเหมาจะลงมือด าเนินงานโครงการให้แจ้ง ส.อบต.ในพ้ืนที่นั้นๆด้วย 

 

ปิดประชุมเวลา 14.50 น. 

      
        วัลลภ   จ าปาศักดิ์ 
     (นายวัลลภ   จ าปาศักดิ์)    

                 เลขานุการสภา/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 



-7- 
 

 

- คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
                              บุญตา  บุญพา 

 (นายบุญตา  บุญพา)    
     ส.อบต.หมู่ที่ 1 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
 

         มณีรัตน์    บุญภา 

                                                   (นางมณีรัตน์    บุญภา)    
 ส.อบต.หมู่ที่ 7 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
 
        บุญคุ้ม  วัลละ 

(นายบุญคุ้ม  วัลละ)    
 ส.อบต.หมู่ที่ 8 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
 

- ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 
 
       ประสิทธิ์  อึงสะกาว 
             (นายประสิทธิ์  อึงสะกาว) 
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 

        ผู้รับรองรายงานการประชุม 


